



รับเหมาช่วยทำงานมอเตอร์เวย์ ชาวบ้านสุดทนเดือดร้อนนับปี

นครราชสีมา ● ชาวบ้านทนมานาน ร้องเรียนผู้รับเหมาช่วยสร้างถนนมอเตอร์เวย์ทั้งงาน อ้างรัฐบาลไม่มีเงินจ่าย เดือดร้อนนานนับปี วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา เตรียมปลูกต้นไม้ริมถนนมิตรภาพ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์จำหน่ายรถยนต์ใหม่ รถยนต์มือสอง บิมน้ำมัน จึงเดินทางไปตรวจสอบ โดยที่บริเวณทางคู่ขนานหน้าศูนย์จำหน่ายรถยนต์ใหม่ รถยนต์มือสอง ปฐพีทอง สาขาบายพาส บริเวณถนนบายพาสนครราชสีมา-ขอนแก่น หลัก กม.ที่ 3 ใกล้กับจุดโครงการก่อสร้างทางหลวงมอเตอร์เวย์ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน จำนวนกว่า 30 คน ยืนถือป้ายที่เขียนข้อความต่างๆ ลักษณะโจมตี ตำหนิ ท้อแท้ ลึนท้วง อาทิ ผู้รับเหมารับปากแต่ไม่เคยทำ, ทุกรักเงินใครรับผิดชอบ, สร้างชาตินี้ ใช้ชาติหน้า, กัดขวางการจราจรนานกว่า 2 ปีแล้ว ได้รับเดือดร้อนอย่างหนัก ขอวิงวอนแก้ไขด่วน เป็นต้น

การยื่นประท้วงผู้รับเหมาก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ หลังพบว่ามี การทำงานก่อสร้างที่ค้างคาไว้นานนับปี ทั้งการวางท่อระบายน้ำ แล้ว มีท่อระบายน้ำที่ชำรุดตั้งทิ้งไว้ขวางทาง ขุดหลุมลึก 2-3 เมตร ไม่มีการ ฝังกลับแต่อย่างใด และยังมีท่อนซุงต้นมะพร้าวขนาดใหญ่ทิ้งวางให้ดู ต่างหน้า, การทำถนนคอนกรีตขาดตอนจนเป็นบ่อน้ำ และการวางแบรีเออร์กั้นขอบทางไว้ แล้วถอนคนงานและเครื่องจักรออกไปทั้งหมด จนทำให้ร้านค้าต่างๆ ทั้ง 2 ฝั่งถนน รวมกว่า 40 ร้าน ได้รับผลกระทบ ไม่มีลูกค้าเข้า ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก บางร้านถึงกับ ต้องปิดร้านหนีไปเลยก็มี พร้อมทั้งยืนยันว่า ถ้ายังไม่มีการแก้ไขจะนำ ต้นข้าวมาปลูกบ่อน้ำกลางถนนมิตรภาพ เส้นบายพาสเส้นนี้



นายกฤษัช จูจิตจรัส ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน เปิดเผยว่า พวกเขาทนกันมานานมากแล้ว ตอนนี้สุดท้ายจะทนจริงๆ ถนนคู่ขนานบายพาส ก่อนถึงจุดลงถนนมอเตอร์เวย์ ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ทั้งงานไว้

นานนับปีแล้ว ซึ่งจุดนี้มีผู้ประกอบการ ร้านค้า และบิมน้ำมัน อยู่เป็นจำนวนมาก แต่หลังจากการก่อสร้างค้างคาอยู่นานก็ทำให้ไม่มีลูกค้าเข้าร้าน หลายร้านต้องทนแบกภาระค่าใช้จ่าย และขาดทุนมาเกือบ 2 ปีแล้ว บางร้านถึงกับต้องปิดกิจการไปเลย จึงวอนผู้รับเหมาลงมาดูแลรับผิดชอบด้วย ซึ่งที่ผ่านมาเคยสอบถามผู้รับเหมาไปนับสิบรอบแล้ว แต่ก็ไม่มีคำตอบชัดเจนว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลไม่มีเงินจ่ายจึงต้องหยุดโครงการก่อสร้างไว้ก่อน ซึ่งตนขอถามไปถึงรัฐบาลว่าไม่มีเงินจ่ายให้ผู้รับเหมาจริงหรือไม่ และเหตุใดจึงปล่อยให้ผู้รับเหมาทำงานค้างคาไว้นานกว่า 2 ปี สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเช่นนี้

นายทรงศักดิ์ อุไรอร่ากุล ผู้ประกอบการศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ปฐพีทอง สาขาบายพาส กล่าวว่า ตนได้สอบถามไปยังผู้รับเหมาแล้ว แต่ได้รับคำตอบว่าบริเวณจุดนี้ซึ่งอยู่ใกล้ทางลงถนนมอเตอร์เวย์ ยังไม่ได้ออกแบบ จึงยังก่อสร้างต่อไปไม่ได้ ดังนั้นทางผู้รับเหมาจึงต้องถอนเครื่องจักรและคนงานออกไปก่อน จนกว่าจะได้มีการออกแบบที่ชัดเจนอีกครั้งจึงจะสร้างต่อไปได้ เมื่อผู้รับเหมาทำงานไปแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านขายเครื่องเสียง ร้านยาง ร้านอะไหล่รถยนต์ ร้านจำหน่ายรถยนต์ และบิมน้ำมัน รวมกว่า 40 ร้าน ที่อยู่สองฝั่งเส้นทางนี้กว่า 1 กิโลเมตร ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะลูกค้าเข้าร้านไม่สะดวก อีกทั้งยังมีฝุ่นละอองคลุ้งไปหมด ทำให้สภาพอากาศไม่เหมาะที่จะเข้ามาใช้บริการได้ ดังนั้นผู้ได้รับความเดือดร้อนจึงต้องมารวมตัวเพื่อเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มาชี้แจงว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่กันแน่ ไม่ใช่ปล่อยให้คาราคาซังเช่นนี้ เพราะจะทำให้เศรษฐกิจร้านค้าต่างๆ เสียหายเป็นจำนวนมาก

ด้านนายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เปิดเผยว่า ถ้าเป็นเรื่องขอบเขตโครงการไปสร้างความสะดวก รื้อน ปกติก็จะมาร้องเรียนกับแขวงทางหลวงโดยตรง แต่กรณีนี้ตนไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนมาเลย เพราะถ้ามีเรื่องโครงการขยายถนนหรือพัฒนาถนน ทางเข้า-ออกเดิมจะถูกรื้อไปโดยปริยาย แล้วเอกชนรายนั้นๆ ต้องมาขอรูปแบบทางเข้า-ออกใหม่กับเรา ซึ่งเรื่องนี้ตนก็ยังไม่ได้รับประสานเข้ามา จึงไม่รู้อะไรจริงๆ เลยว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่ และเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงก็ยังไม่ได้รับการประสานมาเหมือนกัน ซึ่งตนคาดว่าปัญหานี้อาจจะเกิดจากผู้รับเหมาไปรับปากอะไรบางอย่างกับผู้ประกอบการ แต่ไม่สามารถทำให้ได้ จึงเกิดปัญหาตามมา ดังนั้นผู้ได้รับความเดือดร้อนควรที่จะมาประสานกับแขวงทางหลวงโดยตรงเพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาและแก้ไขให้ตรงจุด

ทั้งนี้ สำหรับการก่อสร้างจุดทางลงถนนมอเตอร์เวย์ได้รับการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีการแก้แบบอีกแต่อย่างใด ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปีนี้ และต้นปี 2563 ผู้รับเหมาจะสามารถส่งงวดสุดท้ายให้แขวงทางหลวงได้ ส่วนจุดที่เกิดการร้องเรียนนี้เป็นทางคู่ขนานมาจากสามแยกบึงกองชัย เข้าถนนบายพาสผ่านหน้าศูนย์จำหน่ายรถยนต์ปฐพีทอง บิมน้ำมัน และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมอเตอร์เวย์ได้ ซึ่งก็ยังไม่มีการมาประสานกับแขวงทางหลวงเลย มีเพียงผู้รับเหมาและผู้ประกอบการคุยกันเองเท่านั้น.